

BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY

THONGBẢN SÊNGAPHON*

Hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề quan trọng đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hội nhập trong điều kiện, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục chuyển biến phức tạp, do vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xã hội tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào là nhiệm vụ quan trọng nhất. Từ nhận thức đó, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn.

1. Mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Xây dựng cơ sở quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Bảo vệ độc lập dân chủ nhân dân và chế độ chính trị; giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn và đánh bại mọi âm mưu phá hoại chế độ dân chủ nhân dân của các thế lực thù địch.

Xây dựng cơ sở an ninh và thế trận an ninh nhân dân gắn liền với cơ sở quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phòng ngừa, ngăn chặn khủng bố và tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng trên cơ sở phát triển tiềm năng thế mạnh của đất nước.

Xây dựng lực lượng vũ trang có đạo đức cách mạng, chấp hành kỷ luật kỷ cương, nhạy

bén và từng bước hiện đại kết hợp với lực lượng nòng cốt vững mạnh trong quá trình bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Các phương pháp giải quyết chính

Tăng cường đổi mới và xây dựng Đảng, nâng cao khả năng lãnh đạo và lực lượng chiến đấu của Đảng; kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng và giữ vững an ninh chính trị.

Phải nêu cao ý thức chính trị và trí tuệ sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong điều kiện mới; Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Cương quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng lệch lạc.

Thúc đẩy đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền. Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện kỷ luật nghiêm khắc với cán bộ thoái hoá biến chất, nắm vững và giải quyết đúng người đúng tội, phù hợp với nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Làm cho dân tin vào sự chỉ đạo, lãnh đạo và đường lối, chính sách của Đảng. Tăng cường biện pháp ngăn chặn và đấu tranh chống âm

* Bộ trưởng An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

muu can thiệp, tổ chức lực lượng ngầm để phá hoại, chuyển hoá trong nội bộ Đảng.

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, văn hoá, nâng cao ý thức chống các hoạt động phá hoại, tuyên truyền xuyên tạc chế độ dân chủ nhân dân của các thế lực thù địch.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Tăng cường bảo vệ và giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng. Xoá bỏ quan điểm xuyên tạc sự thật, các hoạt động phá hoại tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch, phòng ngừa tư tưởng cơ hội...

Kết hợp bảo vệ an ninh chính trị với phát triển kinh tế, từng bước thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững và đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo nền kinh tế phát triển theo định hướng mà Đảng, Nhà nước đề ra. Trong đó đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thúc đẩy xây dựng các thị trường quan trọng, từng bước hoàn thiện theo định hướng của Nhà nước. Đặc biệt là các thị trường chưa có hoặc chưa bắt đầu như: Thị trường chứng khoán, thị trường khoa học công nghệ, tiếp tục phát triển kinh tế thị trường và dịch vụ; Coi trọng bảo vệ bí mật kinh tế, ngăn chặn hoạt động phá hoại kinh tế, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng và kinh doanh trái phép; Bảo vệ an ninh kinh tế quốc dân, không để xảy ra khủng hoảng tiền tệ, kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường; Xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm để bảo đảm cho kinh tế tiếp tục phát triển bền vững.

Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các bộ tộc để bảo vệ an ninh quốc gia và trật an toàn xã hội

Củng cố, tăng cường lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhằm hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nắm vững và thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; chống mọi âm mưu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào nội bộ; giải quyết tốt các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn đối kháng trong nhân dân; củng cố và phát triển tôn giáo quốc gia gắn liền với nhân dân các bộ tộc Lào.

Thúc đẩy công tác giáo dục tuyên truyền, thu hút kiều dân Lào ở nước ngoài trở về với quê hương, Tổ quốc để góp phần xây dựng đất nước, vừa là để đấu tranh chống các hoạt động của nhóm phản động âm mưu phá hoại chế độ dân chủ nhân dân.

Xây dựng cơ sở quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền cơ sở an ninh và thế trận an ninh nhân dân.

Thúc đẩy đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chiếm đóng địa phận đất đai của Tổ quốc, thực hiện các chương trình chống và phòng ngừa, ngăn chặn của các nhóm người xấu, buôn lậu, ma tuý; tăng cường củng cố công tác quốc phòng, ngăn chặn nguyên nhân gây chiến tranh, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh thắng lợi trong mọi tình hình để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ dân chủ nhân dân.

Củng cố cơ sở quốc phòng an ninh toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân trong địa bàn các tỉnh, Thủ đô; đặc biệt ở vùng chiến lược quan trọng. Đồng thời cần xây dựng lực lượng phản ứng nhanh và linh hoạt trong trường hợp cần thiết; củng cố và xây dựng lực lượng dự phòng, lực lượng dân phòng,

công an thường. Đảm bảo chủ động trong mọi tình huống xảy ra. Đồng thời, phải xây dựng và tổ chức, phát huy các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn trong từng địa phương; phòng chống các hoạt động mật thám để can thiệp nội bộ ta; phòng chống khủng bố đối với các tổ chức nước ngoài, bọn tội phạm xuyên quốc gia, các hiện tượng gây mất an ninh Tổ quốc như: dịch bệnh, thiên tai, ngoại xâm, xung đột vũ trang... Phải đảm bảo an ninh trong tình huống xảy ra bất ngờ ở các nước láng giềng đe dọa đến an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trong nước, đối đầu với chiến tranh xâm lược, chiến tranh khoa học kỹ thuật hiện đại...

Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Tổ chức tốt công tác bảo vệ biên giới, tăng cường bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đảm bảo nhất quán và an ninh vững chắc chế độ chính trị; chống các hoạt động lợi dụng đầu tư, mở thị trường để chiếm đóng địa bàn và chủ quyền; góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Tổ chức tốt công tác phối hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, kết hợp tác quốc phòng với kinh tế ở vùng sâu vùng xa, biên giới. Cùng cố cơ sở quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân với cơ sở an ninh và thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới. Xây dựng các kế hoạch, chủ động trong giải quyết các vấn đề gây mất an ninh trật tự vùng biên, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng công tác bảo vệ an ninh gắn liền với quốc phòng và ngoại giao, góp phần thực hiện hai chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tiếp tục cùng cố và phát triển quan hệ tốt với các nước láng giềng lên một tầm cao mới và hiệu

quả hơn nữa. Đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh và phát triển đất nước. Tăng cường hợp tác với các nước bạn bè láng giềng trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biên giới, an ninh kinh tế, văn hoá - xã hội. Cùng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị cùng có lợi trong các nước Đông Nam Á và quan hệ trong Hiệp hội ASEAN, góp phần vào xây dựng môi trường hoà bình, an ninh và tạo dựng hoàn cảnh thuận lợi cho công tác bảo vệ và xây dựng đất nước. Thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự do, hợp tác và cùng phát triển... góp phần tích cực vào quá trình hợp tác khu vực và quốc tế.

Xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, có trình độ và từng bước hiện đại; trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, có trình độ văn hoá và nghiệp vụ ngày một cao; kính trọng và hết lòng phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; linh hoạt trong đấu tranh giành thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra; cảnh giác trong chiến đấu, chống mọi âm mưu và hoạt động chống phá độc lập, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Phòng ngừa, ngăn chặn và đánh bại mọi hoạt động đe dọa sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp, cương quyết và toàn diện của Bộ chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ Đảng và cấp uỷ các cấp; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quy định rõ cơ chế chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Chính trị, bí thư và ủy viên các cấp trong giải quyết mọi tình huống.